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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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มติที่ประชุม
1)  อนุมัติแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตาม (ราง) แผนฯ ที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  มหาวิทยาลัยควรมีการวางกลยุทธในเร่ืองการรับนักศึกษาใหรอบคอบและมีความชัดเจน เน่ืองจากหลังป พ.ศ. 2568
     จำนวนเด็กนักเรียนท่ีจะเขาสูระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะลดลงมาก มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหวาปริมาณ
     นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสามารถรองรับไดในการจัดการเรียนการสอนมีปริมาณเปนอยางไร เพื่อเตรียมการ
     และจัดสรรงบประมาณในสวนน้ีใหชัดเจน
2)  มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวาในปจจุบัน
     มีสัดสวนเปนอยางไร โดยอาจแบงเปนกลุมตามช้ันปหรือตามสำนักวิชาของนักศึกษา เน่ืองจาก trend การเรียนการสอน
     ในยุคปจจุบันจะใชเวลาในการเรียนภาคปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ มทส. ยังมุงเนนในเรื่องการปฏิบัติสหกิจศึกษา
     การทำ CWIE และการทำ engagement ดวย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2567

   ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช (นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ทำหนาที่เปนประธาน
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันศุกรที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเปนการ
ประชุมทางไกลผานระบบ Teleconference ระหวางหองประชุมพจนสาร หนวยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซา
ช้ัน 22 กรุงเทพมหานคร และหองประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน 
ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
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ขออนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 8/2567 วันเสารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 (ตอ)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังน้ัน ควรมีความสามารถในการหารายได 
     เพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอไป
2)  มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงอาคารเรียน หอพัก และสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหมีความสวยงาม
     รวมถึงควรสราง facility ตาง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษาท้ังในดานวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ 
     อีกทั้งยังเปนการดึงดูดนักเรียนและผูปกครองใหตัดสินใจเขาศึกษาตอที่ มทส. ดวย
3)  หัวใจสำคัญของการบริหารสินทรัพย คือ master plan มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนในเรื่องการใชงาน
     พ้ืนท่ีตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม โดยในพ้ืนท่ีเดียวกันสามารถทำส่ิงตาง ๆ ไดหลากหลาย ควรมีการบูรณาการ
     การใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากน้ี ควรคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสำคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย
     คือ นักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการมองแบบ bottom up โดยใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม
     ในเรื่องนี้ดวย
          ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ที่ผานมามหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรม
     hackathon สำหรับนักศึกษาในหัวขอ how to make beautiful campus เพื่อรับรูรับทราบถึงแนวคิดและ
     ความตองการของนักศึกษาในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหมีความสวยงาม
4)  มหาวิทยาลัยควรมีการวางโครงสรางพื้นฐานใหดี อาทิเชน ระบบการขนสงสาธารณะทั้งภายใน มทส. 
     และจาก มทส. ไปสู ภายนอก สถานีบริการน้ำมัน และที ่จอดรถ เปนตน เพื ่ออำนวยความสะดวก
     และความปลอดภัยใหกับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการของ มทส. 
     โดยเฉพาะในสวนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนสุรวิวัฒน
          ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ในประเด็นเรื่องระบบขนสงสาธารณะ
     จาก มทส. ไปสูภายนอกไมสามารถดำเนินการได เน่ืองจากปญหาทางกฎหมายในเร่ืองสัมปทานการเดินรถ 
     โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมีการเสนอมหาวิทยาลัยวาอาจยื ่นขอเสนอในการซื ้อสัมปทาน
     เสนทางการเดินรถระหวางในเมืองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือใหสามารถจัดบริการขนสงสาธารณะ
     สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกไดตามที่มหาวิทยาลัยตองการ
          และในประเด็นเรื่องสถานีบริการน้ำมันนั้น มหาวิทยาลัยยังติดปญหาในเรื่องที่ดินกรมปาไม เนื่องจาก
     หากจะใหเอกชนเขามาลงทุนในที่ดินมหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนจากที่ดินกรมปาไม 
     ใหเปนที่ดินราชพัสดุเสียกอน โดยในขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูในระหวางการดำเนินการ ซึ่งที ่ผานมา
     มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมรวมกับการประชุม ครม. สัญจร โดยรองอธิการบดีฝายพันธกิจสัมพันธ 
     นวัตกรรม และความเปนผูประกอบการ (อาจารย ดร.มัลลิกา สังขสนิท) ไดรวมเสนอประเด็นในเรื่อง
     การพัฒนา Korat Wellness Corridor และมหาวิทยาลัยไดวางแนวทางท่ีจะใชมติจากท่ีประชุม ครม. สัญจรน้ี 
     เปนจุดเริ่มตนของการหารือกับกรมปาไมในเรื่องการใชประโยชนที่ดินของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจาก 
     ในรายงานการประชุม ครม. สัญจร พบวาในมติมีขอผิดพลาด โดยมีการพิมพเปน มทร.อีสาน แทนท่ีจะเปน
     มทส. ทำใหมหาวิทยาลัยอยูในระหวางดำเนินการขอแกไขมติในรายงานการประชุม ครม. สัญจรฉบับดังกลาว
          นอกจากน้ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังไดใหขอมูลแกมหาวิทยาลัย วาในเร็ว ๆ น้ี อาจจะมีการจัดประชุม
     ครม. สัญจร ท่ีจังหวัดบุรีรัมย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดเตรียมความพรอมเก่ียวกับขอมูลในประเด็นตาง ๆ 
     ที่มหาวิทยาลัยตองการจะนำเสนอและผลักดันในเรื่องนี้

แผนบริหารสินทรัพย การพัฒนา มทส. ใหเปน “เมืองมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต”
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 8/2567 วันเสารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 (ตอ)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
5)  มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบการบริหารเวลาการเดินรถเมลภายใน มทส. ในชวงท่ีนักศึกษามีความตองการ
     ใชมากกวาปกติ อาทิเชน รอบเชาหรือรอบเท่ียงกอนเขาเรียน เปนตน โดยอาจเพ่ิมรอบรถในชวงเวลาดังกลาว
     หรืออาจปรับใหรถวิ่งเฉพาะรอบสั้น ๆ จากโซนหอพักมายังอาคารเรียน เพื่อใหรอบรถมีความถี่มากขึ้น 
     และเพียงพอตอนักศึกษา เปนตน
          ทั ้งนี ้ ทางมหาวิทยาลัยไดชี ้แจงตอที ่ประชุมวาวิธีแกไขปญหาการเดินรถเมลภายใน มทส. คือ
     การเดินรถแบบ Shortened route ซึ่งในปจจุบันยังติดปญหาจำนวนรถไมเพียงพอและงบประมาณที่มีอยู 
     อยางจำกัด จึงทำใหมหาวิทยาลัยยังไมสามารถดำเนินการได
6)  มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงท่ีจอดรถของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหมีความเหมาะสม 
     และเพียงพอตอความตองการ เพื่อใหผูมาใชบริการไดรับความสะดวก เกิดความประทับใจ และกลับมา
     ใชบริการซ้ำอีก
7)  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ facility ท่ีมีอยูใหมีความสะดวกและความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
     อาทิเชน การปรับเวลาการใหบริการสระวายน้ำซึ่งปดในชวงเชาและวันหยุด สงผลใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
     ไมสามารถเขาไปใชบริการได ควรพิจารณาเวลาเปดใหบริการตรงกับความตองการของบุคลากรดวย
     และการจัดทำระบบการจองสนามเทนนิสซึ่งไมมีระบบการจองแบบออนไลนรองรับ ทำใหผูใชบริการ
     ตองเดินทางไปจองท่ีสนามดวยตนเองและบางคร้ังสนามไมวาง โดยระบบการจองควรสามารถตรวจสอบได 
     วาสนามยังวางใหบริการอยูหรือไม เปนตน
8)  มหาวิทยาลัยไมควรตัดตนไมใหญ เน่ืองจากตนไมแตละตนใชเวลานานกวาท่ีจะเติบโตจนสามารถใหรมเงาได 
     และการซื้อตนไมมาปลูกใหมก็มีคาใชจายคอนขางสูง
          ท้ังน้ี ทางมหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวาตนไมใหญท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยไดตัดน้ัน ตรวจสอบแลว
     พบวาลำตนผุกรอนเนื่องจากถูกปลวกกัดกิน หากเก็บไวอาจเปนอันตรายตอนักศึกษาและบุคลากร
     ในกรณีที่เกิดพายุลมแรง
9)  ในการดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน ควรมีการวางโครงสรางการบริหารจัดการ
     ใหชัดเจน โดยแยกออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถบริหารจัดการแบบเอกชนได เพราะหากยังผูกพัน 
     กับระเบียบ/ขอบังคับ หรือกฏเกณฑอื ่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอาจทำใหบริษัทขาดความคลองตัว
     ในการบริหารจัดการได
          ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยไดใหขอมูลตอที่ประชุมวาในเรื่องของ SUT PM (SUT Property Management)
     ของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการโดย holding company ซึ ่งเปนนิติบุคคลที ่มหาวิทยาลัยจัดตั ้งขึ ้น
     และใชผู เชี ่ยวชาญเขามาบริหารในเรื ่องนี้ โดยที่มหาวิทยาลัยเปนผูกำกับดูแล

10)  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการจัดกิจกรรม และจัดสรรพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักศึกษาและ 

     บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวม เพื่อเปนการพัฒนา soft skill เนื่องจากปจจุบันงานกิจกรรมใหญ ๆ

     ของมหาวิทยาลัยเปนการจาง outsource จากภายนอก อาทิเชน งานเกษตรแฟร เปนตน รวมถึงควรมีการปรับปรุง

     สโมสรนักศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาสำนักวิชาตาง ๆ ไดมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมรวมกัน

     ซึ่งจะนำไปสูโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศาสตรตาง ๆ ในอีกทางหนึ่ง

แผนบริหารสินทรัพย การพัฒนา มทส. ใหเปน “เมืองมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” (ตอ)
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ที่ปรึกษา

พมิพดัจูผ
รีานรุสียลโนโคทเยัลายทิวาหมาภสนางกันำส

กองบรรณาธิการ
ษกัรีราอลพงอก.รดยราจารตสาศงอร

าภำคุสวายเงนงาน

รีานรุสียลโนโคทเยัลายทิวาหมาภสนางกันำส
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี

00003ามีสชารรคนดัวหงัจงอืมเอภเำอ

033422440,720422440ทพัศรทโ

โทรสาร  0 4422 4030

ปที่ 13  ฉบับที่ 10  (พฤศจิกายน พ.ศ. 2567)

งาลกงััลปตนากทนัจวาสงาน
นางสาวเสาวนีย กริ่งครบุรี

รองศาสตราจารย ดร.อิศรา ประมูลศุข
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช

แผนบริหารสินทรัพย การพัฒนา มทส. ใหเปน “เมืองมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” (ตอ)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

11)  มหาวิทยาลัยอาจวางแนวทางให มทส. เปนจุดแวะพักหรือสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงของจังหวัดนครราชสีมา 
     เพื่อใหคนภายนอกไดมีโอกาสเขามารูจักกับ มทส. มากยิ่งขึ้น เชน อาจมีการจัดสวนดอกไมตามฤดูกาล
     ใหเขามาเยี่ยมชม เปนตน
12)  เรื่องนี้เปนเรื่องสำคัญ มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานผลความคืบหนาและสรุปอุปสรรคปญหาตาง ๆ
     เพ่ือกลับมานำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละคร้ัง รวมถึงควรมีการวางแผนตอไปใน 10 ปขางหนาดวย
     เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชวง 10 ปนี้

มติที่ประชุม

1)  รับทราบ แผนบริหารสินทรัพย การพัฒนา มทส. ใหเปน “เมืองมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ตามที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 8/2567 วันเสารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 (ตอ)

กรรมการสภามหาวิทยลัยเขารวมกิจกรรม

รองศาสตราจารย ดร.อนันต ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยโดยตำแหนง) ศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ) และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมงานแถลงความพรอม
การเปนเจาภาพการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค
คร้ังท่ี 8 ประจำป 2567 และรวมชมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดานการอนุรักษทรัพยากรทองถ่ิน จากศูนยแมขาย
ประสานงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ินจากท่ัวประเทศในวันท่ี 30 พฤศจิกายน -
4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลองไผ จ.นครราชสีมา โดยศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เปนประธานการแถลงขาว และไดรับเกียรติจาก 
นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอำนวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดร.ปยรัษฎ
ปริญญาพงษ เจริญทรัพย ผูชวยผูอำนวยการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หัวหนาสวนราชการ หนวยงานปกครองทองถ่ิน จังหวัด “นครชัยบุรินทร” 
เขารวมงาน โดยการแถลงความพรอมดังกลาวจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2567 ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลคลองไผ 
อำเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา




